

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวาริชศาสตร์

พุทธศักราช ๒๕๓๔

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงมีพระราชกรณียกิจตามโครงการพระราชดำริด้านการประมงและการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรอย่างเหลือคณานับดังนี้คือ

ในด้านการประมง ทรงเริ่มโครงการประมงพระราชทานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีพระบรมราชานุญาตให้กรมประมงใช้บ่อน้ำในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา เป็นที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาพื้นเมือง และพันธุ์ปลาต่างประเทศ ไว้สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง ทั้งยังทรงแนะนำวิธีการเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริโครงการประมงน้ำเย็นในที่สูงที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นการทดลองเลี้ยงปลาในทรงเครื่อง และปลาอื่น ๆ เช่น ปลานิลและปลาจีน เป็นต้น

พระมหากษัตริย์คุณที่ได้พระราชทานแก่วงการประมงอีกประการหนึ่งก็คือ การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนส่งคนไปอบรมด้านการประมง ณ ต่างประเทศ จำนวน ๓ คน บัดนี้บุคคลเหล่านี้ได้กลับมาพัฒนากิจการประมงของไทยให้ดีขึ้น นับเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปพิจารณาและดำเนินการในหลายลักษณะด้วยกันคือ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรักษาต้นน้ำลำธาร การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า การระบายน้ำออกจากที่ลุ่ม และการบรรเทาอุทกภัย นอกจากนี้ยังทรงสนพระราชหฤทัย ในปัญหาแหล่งน้ำลำธารถูกทำลาย จึงทรงพระราชดำริโครงการแสวงหาแหล่งน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำ การสร้างฝายน้ำธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในท้องที่แห้งแล้งอีกหลายแห่ง จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า แนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน แสดงถึงพระปรีชาญาณ และพระอัจฉริยภาพ อันหาที่เปรียบมิได้ กล่าวคือ ได้พระราชทานหลัก และวิธีการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยทรงคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างพร้อมสรรพ

พระราชกรณียกิจดังได้พรรณนามาโดยสังเขปนี้ ล้วนยังประโยชน์แก่เกษตรกร และประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง สภามหาวิทยาลัยบูรพาสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม และมีปณิธานที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านวาริชศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม